
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๒๕ 

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สิบสี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
วัฒนธรรมเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๒๕ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ  
๑. กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ 
๒. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๓. สถาบันพระบรมราชชนก  
๔. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
๕. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
๖. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

มาตรา ๒๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับ  
๑. สำนักงานปลดักระทรวงวัฒนธรรม 
๒. กรมการศาสนา 
๓. กรมการศาสนา  
    สำหรับกองทนุส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา  
๔. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
๕. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำหรับกองทนุส่งเสริมงานวฒันธรรม 
๖. สำนักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 
๗. สำนักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย สำหรบักองทุนสง่เสริมศิลปะร่วมสมัย 
๘. กรมศิลปากร  
๙. กรมศิลปากร สำหรับกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ 
๑๐. สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๑๑. ศูนย์คุณธรรม (องคก์ารมหาชน)  
๑๒. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน)  
๑๓. หอภาพยนตร์ (องคก์ารมหาชน) 
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ผลการพิจารณา 
มาตรา ๒๕ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    ๒๖,๖๗๕,๑๒๑,๒๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
-  ขอสอบถามว่าอำนาจหน้าที่และการทำงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 - ขอสอบถามกรมสนับสนุนบริการสุขภาพว่าการตราร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุข
มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าหลังจากมีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะยังมีหน้าที่บริหารจัดการงบประมาณ  
ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณสุขหรือไม่ 

- ขอสอบถามว่าตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตรียมร่วมงานมหกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
งบประมาณมากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท มีแผนดำเนินการ และคิดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างไร 

- ขอสอบถามกรมสนับสนุนบริการสุขภาพว่าจะมีมาตรการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาล  
ของสถานพยาบาลเอกชนให้มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

- ขอสอบถามกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ว่าปัจจุบันอาสาสมัครมีจำนวนกี่คน จำนวนการเข้า
และออกจากตำแหน่งหน้าที่ อายุและพ้ืนที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ และหลักเกณฑ์การวัดผลการทำงานของ
อาสาสมัครก่อนและหลังมีร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครมีความแตกต่างกันอย่างไร 

-  ขอสอบถามว่าระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมคา่รักษาพยาบาลและหอ้งพักของโรงพยาบาลเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีค่าใช้จ่ายการจัดงานเวิลด์เอ็กซ์โปของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จำนวน ๙๐๐ กว่าล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าก่อสร้างไทยแลนด์พาวิลเลียน และค่าการจัดงานเวิลด์เอ็กซ์
โปจำนวน ๘๖๑ ล้านบาท เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวประเทศไทย 
 - กรณีการต่อใบอนุญาต ในปี ๒๕๖๘ ส่งเสริมดำเนินการต่อใบอนุญาตระบบอีเล็ กทรอนิค  
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อขอรับใบอนุญาต 
 - กรณีการปราบปรามคลินิกที่ไม่มีใบอนุญาต คลินิกในกรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ
จำนวน ๒๐,๐๐๐ แห่ง ต่างจังหวัดจำนวน ๒๐๐ แห่ง ต่อไป 
 - กรณีสถานพยาบาลทุกแห่งต้องประกาศราคาให้มีจุดสอบถามราคาได้ ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจ
เข้ารับการรักษา ส่วนการควบคุมราคาเป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  
และดำเนินการพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานพยาบาลหรือไม่  
 
 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๓ 
 

- กรณีการเชื่อมโยงผู้ดำเนินการขออนุญาต ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ผู้ประกอบการ (นายทุน) 
กับผู้ดำเนินการคือ แพทย์ ดำเนินการตรวจสอบสถานพยาบาลแพทย์แขวนป้ายกำลังดำเนินการร่วมกับ
แพทย์สภา ตรวจสอบหากพบว่าไม่ปฏิบัติงานพบ (หมอเถื่อน) ส่งให้แพทย์สภาพิจารณาดำเนินการ  
ทางจริยธรรมต่อไป และดำเนินคดีกับบุคคลที่ปลอมตนเองเป็นแพทย์ (หมอเถื่อน) ต่อไป แต่ด้วย
ข้อจำกัดด้านบุคลากร จำนวน ๗๐๐ คนไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
 - กรณีการดูแลประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา ๕๕ กำหนดว่ารัฐจะต้องจัดบริการ
ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของ (อสม.) ตามระเบียบให้มี (อสม.) ๒ ประเภท ได้รับ 
ค่าป่วยการ กับไม่ ได้รับค่าป่วยการ ดำเนินการอบรมเพ่ิมศักยภาพ และมีระบบประเมินผล  
การดำเนินงาน เป็นแกนนำสุขภาพประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน สามารถคัดกรองสุขภาพของคนป่วย เรื่อง
ของเบาหวาน ความดัน และการตั้งครรภ์ได้ 
 - กรณีความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ค่าใช้จ่ายของ รพ.สต.  
มีบุคลากรประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน สามารถลดค่าใช้จ่ายจำนวนหลายหมื่นล้านบาทต่อปี สามารถ
สนับสนุนงาน รพ.สต.จำนวนมาก มีหน้าที่ จำนวน ๙ ประเภท ต้องส่งรายงานตามแบบ อสม หนึ่ง  
จ่ายค่าป่วยการ อสม. จะต้องส่งงานขึ้นมาเป็นลำดับชั้นในแต่ละเดือน และมีการรับรองการทำงานตั้งแต่
ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางโอนเงินค่าป่วยการให้  อสม. และการควบคุม
คุณภาพ อสม. หากพบว่าไม่ได้ปฏิบัติงานดำเนินการระงับไม่ส่งเรื่องเบิกค่าป่วยการ  
 - กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดำเนินการร่วมกับ อสม. ไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรค แต่จากผลการศึกษาสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ จะต้องจัดทำคู่มือแผนการถ่ายโอน
อยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  

- กรณีกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ บูรณาการควบคุมการโฆษณาและค่าปรับตลอดจน 
การดำเนินคดี การเฝ้าระวังการปราบปรามดำเนินคดี หรือการกำกับ และการปิดกั้นโฆษณา  
กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช)  
เฝ้าระวังกระทำความผิดผ่านช่องทีวีดิจิตอล ๒๔ ช่อง และหากกระทำผิดทางสื่อออนไลน์กำกับดูแล  
โดยกระทรวงดิ จิทั ล เพ่ื อ เศรษฐกิ จและสั งคม  (Ministry of Digital Economy and Society)  
และเครือข่ายภาคประชาชน แจ้งการกระทำความผิด 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรมีมาตราการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลของ

สถานพยาบาลเอกชนให้มีราคาที่เหมาะสม 
- การตราร่างพระราชบญัญัติอาสาสมัครสาธารณสุขของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรมีการ

กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อคัดกรองบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ เช่น การกำหนดอายุของบุคคลที่จะเข้า
มาทำหน้าที่ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เป็นต้น 
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สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   ๕๐๐,๓๕๐,๔๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  

 - ขอสอบถามว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะมีแนวทางการปรับปรุง 
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร เพ่ือให้การควบคุมการโฆษณาสรรพคุณยาและอาหารเสริม 
มีประสิทธิภาพ 
 - โครงการคนไทยคิดได้ใช้เป็นของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ขับเคลื่อนโครงการ
ร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภคหรอืหนว่ยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่  

- ขอสอบถามว่าโครงการเฝ้าระวังการโฆษณาและการขายผลิตภัณ ฑ์สุขภาพเชิงรุก 
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีวัตถุประสงค์อย่างไร 

- ขอสอบถามว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้กำกับดูแลการผลิตยาของโรงงาน
เภสัชกรรมทหารหรือไม่อย่างไร 

- ขอสอบถามว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ  
SME ที่ผลิตอาหารหรือไม่ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของผู้ประกอบการ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการปรับปรุงกฎหมายให้มีบทลงโทษที่ชัดเจน เพ่ิมโทษตามร่างพระราชบัญญัติอาหาร  

อยู่ในระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปรับบทลงโทษ เพ่ิมโทษปรับจำนวน ๕,๐๐๐  บาท  
เป็น ๕๐,๐๐๐ และ ๓๐,๐๐๐ เป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมโทษจำคุก จำนวน ๓ ปี เช่น สามารถ
ดำเนินคดีอินฟลเูอนเซอร์โฆษณาสินค้าที่มีสารไซบูทรามีน 
 - กรณีการปรับปรุงเชิงรุกในการอนุญาตผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นภารกิจเร่งด่วนและภาระสำคัญ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต่อไป 
 - กรณีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงกฎหมายเพ่ือบูรณาการกฎหมายหลายฉบับที่เป็นปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี ๒๕๖๘ ปรับปรุงกฎหมายลำดับรองจำนวน ๑๒ ฉบับ 
 - กรณีการบูรณาการร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคกับเครือข่ายประชุมร่วมกันจัดทำแผนสร้าง
ความรอบรู้ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ  
 - กรณีการส่งเสริมการผลิตขึ้นทดแทนการนำเข้าเป็นโอกาสของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มมะเร็ง 
ยาโรคหัวใจหรือยารักษาโรคติดต่อเรื้อรัง ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้ว 
 - กรณีองค์การเภสัชกรรมทหารเป็นหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการผลิตยาเพ่ือใช้ภายใน
หน่วยงาน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ตามที่มีการโฆษณาสรรพคุณของยาเกินความจริงในปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ควรทำงานบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อควบคุมเนื้อหาของการโฆษณาให้มีความเหมาะสม 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๕ 
 

 - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรลงพ้ืนที่ตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในผลผลิตทาง
การเกษตรและเนื้อสัตว์ เพ่ือลดความเสี่ยงให้กับประชาชนผู้บริโภค 
 - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่งรัดการจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการปรับปรุง
กฎหมายทีเกี่ยวกับการทำหน้าที่ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น พระราชบัญญัติยา เป็นต้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ส่งข้อมูลและแนวทางการกำกับดูแลการผลิตยาของโรงงานเภสัชกรรมทหาร และถ้ามีใบรับรองบัญชียา
ที่โรงงานเภสัชกรรมทหารได้รับอนุญาตให้ผลิตได้ ขอให้ส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย 
 

สถาบันพระบรมราชชนก    ๑,๑๖๓,๘๒๔,๓๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันพระบรมราชชนกในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก จะได้รับปริญญาบัตร

หรือไม่ เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม 
 - ขอสอบถามว่าสถาบันพระบรมราชชนก มีแผนขยายวิทยาลัยการพยาบาลไปในพ้ืนที่อื่น  ๆ
เพิ่มเติมหรือไม่ 
 - สถาบันพระบรมราชชนก มีแนวทางการเพ่ิมกำลังผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือรองรับการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก สามารถมีงานทำ 

ในอัตราร้อยละ ๙๙ และกรณีสาเหตุการย้ายงานไปหน่วยงานอื่น เนื่องจาก ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
ประกอบกับอายุเพิ่มมากขึ้น เปลี่ยนอาชีพเป็นอาจารย์พยาบาลหรือเป็นการสอนนักเรียน  
 - กรณีเรื่องหลักสูตร ผลิตบุคลาการทางการแพทย์ให้กับกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาถึง 
ต้นน้ำกลางน้ำ ปลายน้ำ โดยผ่านการรับรองเป็นมหาวิทยาลัยหรือเป็นมหาลัยด้านวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพเอนไซม์ เป็นหลักสูตรแพทย์และหลักสูตรพยาบาลต้องผ่านสภาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์สภา  
สภาการพยาบาลสาธารณสุข ต้องผ่านการรับรองหลักสูตร ถึงจะเปิดหลักสูตรได้ ระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตร ใช้ระบบการประกันคุณภาพของ AUN-QA การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network Quality Assurance : AUNQA) ประกอบด้วย ๓ มิติ คือ Strategic เป็นการ
ประกันคุณภาพระดับสถาบันการศึกษา Systemic เป็นการประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน Tactical เป็นการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตร ผลการดำเนินงานผลิต
พยาบาลจำนวน ๔,๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ผ่านการสอบใบอนุญาต ส่วนหลักสูตรการแพทย์  
เพิ่งเปิดหลักสูตร  
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 - กรณีปัญหาการบริการสาธารณสุข ระดับ Primary Care unit เรื่อง มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ
ระดับชุมชนเป็นหลัก ดำเนินการจัดทำหลักสูตรที่ ๓ ผู้ช่วยปริญญาตรีปีละ ๑,๐๐๐ คน หลักสูตรที่ ๔ 
ผู้ช่วยสาธารณสุขปีละ ๑,๐๐๐ คน หลักสูตรที่ ๕ ชุมชนฉุกเฉินการแพทย์ เปิดหลักสูตรครั้งแรก  
ผลิตฉุกเฉินการแพทย์ในระดับปฐมภูมิให้ครอบคลุม และนอกจากนี้ผลิตแพทย์แผนไทยปีละ ๓๐๐ คน 
 - กรณีโครงการก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ไม่มีนโยบายก่อสร้าง 
ในขณะนี้  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สถาบันพระบรมราชชนก ควรปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

เพื่อให้เกิดการยอมรับในวงกว้างและเป็นหลักประกันว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีโอกาสได้ทำงาน 
 - สถาบันพระบรมราชชนก ควรเร่งผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือรองรับ  
การถ่ายโอนกิจการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายพชร  จันทรรวงทอง เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่  ขอทราบรายละเอียด 

ความคืบหน้าโครงการก่อสรา้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาแห่งใหม่ หรือโครงการขยาย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา อย่างไร และความคืบหน้าการจัดหาสถานที่ก่อสร้าง  
Campus พ้ืนที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และปัจจุบันอยู่ขั้นตอนใด 

 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข    ๑๕,๑๑๘,๕๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- งานวิจัยเรื่องการมุ่งสู่ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และเป็นธรรม ในการยกระดับ  

การจัดสรรกองทุนหลักประกันสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ประมาณ ๑ ปี ซึ่งมีการค้นพบปัญหาว่าเมื่อมีการถ่ายโอนกิจการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แล้ว หลายพ้ืนที่ไม่อาจตกลงเรื่องสัดส่วนการรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ ดังนั้น 
ในงานวิจัยจึงเสนอว่าเมื่อมีเหตุที่ตกลงกันไม่ได้ การจัดสรรเงินให้ยึดตามหลักการพ้ืนฐานเป็นสำคัญแทน 

- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสถาบันพระบรมราชชนก ได้ร่วมมือกันผลิตบุคลากร 
ทางการแพทย์เพ่ิมเติมให้มากที่สุด เนื่องจากการขาดแคลนกำลังคนในวงงานสาธารณสุขยังคงเป็น
ปัญหาที่สืบเนื่องมาหลายปี 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ภารกิจและงบประมาณของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ยังไม่มีความสอดคล้องกัน เนื่องจาก

เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านสาธารณสุขหลากหลาย แต่กลับได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่มากนัก 
ดังนั้น สำนักงบประมาณ ควรพิจารณาปรับปรุงสัดส่วนงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจต่อไป 
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 - ปัจจุบันมีประชาชนมีอาการ Long Covid และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลข้างเคียง
จากการระบาดครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
 ควรเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิธีการแก้ไขต่อไป 
 - ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีงานวิจัยเรื่องการมุ่งสู่ความเสมอภาค ความเท่าเทียม 
และเป็นธรรม ในการยกระดับการจัดสรรกองทุนหลักประกันสุขภาพ ควรมีกระบวนการติดตาม
ผลสำเร็จของงานวิจัยด้วย เพื่อให้เห็นถึงตัวชี้วัดการทำงานที่เป็นรูปธรรม 
 - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ควรวางแผนการดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ ร่วมกับสถาบัน  
พระบรมราชชนก เพ่ือผลิตบุคลาการทางการแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับท้องถิ่น ซึ่งจะสอดคล้องกับ
แผนการถ่ายโอนกิจการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว     ๔๐,๒๕๐,๖๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของโรงพยาบาลบ้านแพ้วในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
-  ขอสอบถามว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ตั้งอยู่ในหลายพ้ืนที่มีคุณภาพ 

การให้บริการใกล้เคียงกันหรือไม่ 
 - ตามที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รายงานว่ามีผู้ ใช้สิทธิประกันสังคม 
และ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เพ่ิมมากขึ้น จนอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ เนื่องจาก 
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ขอสอบถามว่าจะมีแนวทางการหารายได้เพ่ิมให้กับโรงพยาบาลหรือไม่ เช่น การเปิด
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

- ตามรายงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ระบุว่ามีการเช่าพ้ืนที่ราชพัสดุ  
ที่จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอสอบถามว่ามีราคาเช่าที่ดินเท่าใด มีแนวโน้มจะเพ่ิมค่าเช่าหรือไม่ และมีแผน
จัดหาที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีสองแห่ง ได้แก่  

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และ เขตสาทร มีการให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม  
ได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล ดังนั้น มาตรฐานของโรงพยาบาลทุกสาขาจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- ราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ยังใช้ระดับราคา
เช่นเดียวกับโรงพยาบาลของรัฐ ข้าราชการที่ใช้บริการสามารถเบิกจ่ายตรงได้ตามกฎหมาย 

- ปัจจุบันมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่อง แต่ภาพรวมของผลประกอบการโรงพยาบาลยังไม่ประสบปัญหาสภาพคล่องมากนัก อย่างไร  
ก็ตาม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้ปรับตัวด้วยการเปิดให้บริการรูปแบบใหม่ เช่น  
การบริการทางการแพทย์ระดับพรีเมี่ยม การตรวจสุขภาพความงาม เป็นต้น  
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- เดิมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลรัฐ เมื่อออกมาจากระบบเพื่อมา 
มีสถานะเป็นองค์การมหาชน ทำให้มีที่ดินบางส่วนที่เป็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งกรมธนารักษ์กำลัง  
จะคิดค่าเช่าในอัตราราชการ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลพยายามแสวงหาพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือขยาย  
การบริการต่อไป 

 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   ๒๙,๙๘๐,๘๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

 - สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
มีขอบเขตในการทำงานด้านการควบคุมการให้บริการของสถานพยาบาลแตกต่างกันอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่ในการรับรองระบบ

การบริการเท่านั้น โดยเป็นการรับรองตามความสมัครใจ แต่ไม่ได้รับรองการจัดตั้งของสถานพยาบาล 
เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาลให้สอดคล้องตามกฎหมาย 

- ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาท
หน้าที่รับรองคุณภาพสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีเตียงผู้ป่วยหรือรับผู้ป่วยค้างคืน ดังนั้น  
คลินิก เสริมความงามจึงไม่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
(องค์การมหาชน) อย่างไรก็ตาม ถ้าสถานพยาบาลดังกล่าวมีความประสงค์ต้องการรับการตรวจสอบ
คุณภาพด้วยความสมัครใจก็สามารถดำเนินการได้ 

- กรณีที่มีการถ่ายโอนกิจการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มีแนวทางการพัฒนากระบวนการ  
การเรียนรู้ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้าน
สาธารณสุข 

- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่ในเฉพาะการรับรอง
ระบบการบริการ จึงไม่มีอำนาจกำกับดูแลราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแต่อย่างใด 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ควรพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ  

การให้บริการของคลินิกเสริมความงามให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการของการประกอบวิชาชีพ 
- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ควรนำระบบออนไลน์มาใช้สำหรับ

การพิจารณาหลักฐานและตรวจสอบคุณภาพของสถานพยาบาล ก่อนอนุมัติให้มีการต่ออายุใบอนุญาต 
ให้เต็มศักยภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล 

- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ควรมีมาตรการควบคุมคลินิก 
เสริมความงามที่มีหลายสาขาให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขเดียวกัน 
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย กรรมาธิการ ขอให้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) ส่งข้อมูลแนวทางการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ ภายหลังมีการถ่ายโอนกิจการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ไปให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มาตรา ๒๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับ 
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   ๑,๔๕๘,๘๓๑,๕๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ เพ่ือสร้างการขับเคลื่อน เศรษฐกิจด้วย   

ซอฟพาวเวอร์ เช่น มวยไทย อาหาร ภาพยนตร์ และแฟชั่น และแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ อย่างไร 
- ขอทราบแนวทางส่งเสริมผ้าไทยภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลบูรณการกับภาคเอกชน 

ที่เป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่นอย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการส่งเสริม ๑ จังหวัด ๑ เมนูอาหาร ให้กับจังหวัดอื่น ๆ  

ที่มีศักยภาพ อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดงาน Thailand creative showcase จัดงานที่ใด กับ TCA จัดงาน 

Creative city การเสนอเมืองเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก มีความแตกต่างกัน
อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แต่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถขอรับพระราชทานเพลิงได้ มีการกำหนดนิยาม คำว่า “ความเสมอภาค”
ไว้อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และวีดีทัศน์ที่ปรากฏในส่วน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยสู่สากล 
ขอรับงบประมาณจำนวน ๔๐ ล้านบาท ทุกปี อย่างไร ดำเนินการที่ใดบ้าง 

- แสดงความคิดเห็นว่าในการพัฒนาเมืองเก่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวควรศึกษาร่วมกับกรมศิลปากร
และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยนำวัฒนธรรมแต่ละเมืองมาสอดแทรกร่วมศิลปะทุกแขนง และในเรื่อง
ภาพยนตร์ที่นำมาเป็นสื่อในการเผยแพร่วัฒนธรรมเห็นว่าควรมีการสร้างในแพลตฟอร์มปีละ  
๒ - ๓ เรื่อง 

- ขอทราบเหตุผลและความจำเป็นในแผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมวัฒนธรรมที่มี  
การใช้งบประมาณมากกว่าการสร้างความสามารถในการแข่งขันคืออะไร และขอทราบว่าค่านิยมของ  
คนไทยที่หน่วยงานเห็นว่าควรจะเป็นนั้นคืออย่างไร และค่านิยมที่อยากให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร 
หน่วยงานเห็นว่าคนดีที่ควรจะเป็นนั้นเป็นอย่างไร และความเป็นไทยที่ควรจะมีคืออะไรบ้าง 

- ขอทราบว่าการปรับปรุงห้องรับรองชั้น ๗ สำนักงานรัฐมนตรี เขตห้วยขวาง เป็นอย่างไร 
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- ขอทราบวันที่ที่ให้กรมซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดส่งคำของบประมาณมายังสำนักงานปลัดภายในวันที่
เท่าใด 

- ขอรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์การร่วมมือระหว่างประเทศ เหตุผล
ความจำเป็นในการกำหนดตัวชี้วัด และขอรายละเอียดในการขับเคลื่อนหมอลำเป็นอย่างไร 

- หน่วยงานควรมีแอปพลิเคชันรวบรวมเทศกาลตารางงานบุญประเพณีในแต่ละจังหวัด  
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

- สอบถามในส่วนของกองทุนเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในการเผยแพร่ศาสนาประเทศอินเดีย  
มีแนวทางการคัดเลือกพระสงฆ์และผู้ติดตามอย่างไร 

- โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เห็นว่าหน่วยงานควรบูรณาการ  
กับส่วนท้องถิ่นเพ่ือประชาสัมพันธ์มากขึ้น และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
และวัฒนธรรม มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการอย่างไร 

- มีข้อเสนอแนะในหน่วยงานผลักดันงบประมาณในการดำเนินการซอฟต์พาวเวอร์ให้มากขึ้น
เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ขอชี้แจงในเรื่องพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ซึ่งความคืบหน้าอยู่ระหว่างการรับฟัง

ความคิดเห็น หลังจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีและเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
และนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป 

- ในส่วนภารกิจของหน่วยงานที่เป็นพิธีการงานสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส่วนของ
กรมการศาสนา ส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจะเป็นส่วนของสถานที่ วัด พระ กรรมการ  
เถรสมาคม ทั้งนี้ ภารกิจทางด้านกฎหมายหน่วยงานยังมีการขับเคลื่อนและมีบางส่วนที่อยู่ระหว่าง  
การปรับเปลี่ยนแก้ไข ในส่วนการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ขอชี้แจงเป็นเอกสาร 

- งบประมาณที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมที่มีจำนวนมากกว่างบประมาณด้านยุทธศาสตร์ 
เนื่องจากในส่วนงบประมาณค่านิยมจะเป็นงบประมาณในส่วนของงบพื้นฐาน งบบุคลากร 

- ใน เรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของศิลปินแห่ งชาติคือค่าตอบแทนเดือนละ  
๒๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมี จำนวน ๑๗๔ ท่าน ค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลหน่วยงานของรัฐ ค่าช่วยเหลือ
ประสบภัย ค่าของเยี่ยม เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต ค่าเครื่องเคารพศพ เป็นต้น 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ควรจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการในพ้ืนที่ 

ต่าง ๆ ทั่วประเทศ สามารถสร้างการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ และควรบูรณาการร่วมกับกระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ สามารถสร้างการจัดคู่ทางธุรกิจ เช่น 
เทศกาลภาพยนตร์   

- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ควรไม่มีภารกิจทางด้านกีฬา และกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และควรรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน 

- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ควรส่งเสริมเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นเป็นมรดกโลก และการจัดทำตารางกิจกรรมประเพณีแต่ละจังหวัดไม่ให้ตรงกัน  
กับจังหวัดใกล้เคียงกันที่มีประเพณีเหมือนกัน  
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- หน่วยงานควรมีหนังสือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของงานประเพณีต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ
ให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที่ถูกต้องแบบเดียวกันทั้งหมด 

- ขอให้เพ่ิมงบประมาณในการส่งเสริมหมอลำหรือวัฒนธรรมของภาคอีสานให้มากขึ้น 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดีขึ้น และในโครงการสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยควรส่งเสริม
ความหลากหลายของภาพยนตร์ให้มากขึ้นเพ่ือนำวัฒนธรรมไทยเผยแพร่สู่สากล 

- หน่วยงานไม่ควรจัดทำแอปพลิเคชันเพ่ิมเติมที่เป็นส่วนของหน่วยงานโดยตรง แต่ให้ร่วม
ดำเนินการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่สากลมากขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการต่อไปนี้ 

 ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเทิดทูนสถาบันให้สมพระเกียรติ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท จัดงานที่
จังหวัดใดบ้าง แยกรายการของแต่ละพระองค์ จำนวน ๙ พระองค์ อย่างไร 
 ๒. รายละเอียดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมด้วยมิติทางวัฒนธรรม ค่าใช้จ่าย 
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
กระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปมีบทบาทอย่างไร ในการจัดทำโครงการมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน
เท่าใด 
 - นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดรายละเอียดขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ วงเงิน ๕๐ 
ล้านบาท การจัดการอบรมในรูปแบบใด ต่อโครงการ ๑ ครอบครัว ๑ ซอฟต์พาวเวอร์ อย่างไร  

๒. รายละเอียดโครงการ ๑ ครอบครัว ๑ ซอฟเพาวเวอร์ วงเงิน ๕๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๗ ๔ 
หลักสูตร และมีความคืบหน้าอย่างไร ผลการดำเนินการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออนไซต์ 
อย่างไร  

๓. รายละเอียดความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมต่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
ซอฟต์พาวเวอร์เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ร.บ. THACCA) รวม ๒ กองทุนกองทุนศิลปะร่วมสมัย 
กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม เข้าด้วยกันอย่างไร  

- นายวุฒิพงษ์  นามบุตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเจ็ด ขอข้อมูลศิลปินแห่งชาติ 
รายละเอียดค่าตอบแทน สวัสดิการ มีการเพิ่มค่าตอบแทนตามตำแหน่งหรือไม่ อย่างไร 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
- ขอรายละเอียดว่ามีภาพยนตร์ใดและมี เนื้ อหาแบบใดที่ มีการห้ามฉายภาพยนตร์   

ขอรายละเอียดสถิติย้อนหลัง ๕ ปี  
- ขอรายละเอียดผลการดำเนินการโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุ

วงศ์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
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กรมการศาสนา      ๓๑๙,๖๑๕,๔๐๐ บาท  
กรมการศาสนา สำหรับกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ๒๒,๘๙๙,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมการศาสนาและกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีโครงการส่งเสริม พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 

ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล อย่างไร มีการดำเนินโครงการต่อเนื่องหรือไม่ ดำเนินการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายอย่างไร มีการติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างไร มีผลการดำเนินการอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหากรณีสำนักสงฆ์ต่าง ๆ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน  
เขตอุทยานแห่งชาติ หรือที่ดินสาธารณะไม่ได้รับอนุญาต อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการส่งเสริมค่านิยมและจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นเงิน
อุดหนุนในหมวดที่ ๓ อุดหนุนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเครือข่ายวงเงิน ๑๖๑ ล้านบาท 
ประมาณร้อยละ ๗๔.๔๖ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อหรือโมเดล
ท่องเที่ยวมูเตลู อย่างไร ปัจจุบันยังดำเนินการอยู่หรือไม่  

- ขอทราบข้อมูลการกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี มีการคัดเลือกการจัดสรรงบประมาณแต่ละวัด
อย่างไร ในปีงบประมาณที่ผ่านมามีวัดใดที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดสวดมนต์ข้ามปี 

- หน่วยงานมีการศึกษาในเรื่องการเก็บภาษีวัดหรือไม่ อย่างไร หากจะเริ่มดำเนินการ  
จะมีแนวทางอย่างไร 

- กรณีปัญหาการก่อสร้างในเขตวัดที่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายให้กับวัด ขอทราบว่าหน่วยงาน  
จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

- โครงการส่งเสริมศาสนาที่มีความซ้ำซ้อนกับสำนักงานพุทธศาสนา ขอทราบว่ามีการส่งเสริม
ศาสนาอื่นอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในประเด็นเรื่องการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม ขอรับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการไปดำเนินการ 
- การคัดเลือกพระสงฆ์เดินทางไปประเทศอินเดีย มีการคัดเลือกจากเจ้าอาวาส ปีที่ผ่านมา  

มีจำนวน ๗๐ รูป และมีการเพิ่มจำนวนขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นพระสงฆ์ร้อยละ ๘๐ และเป็นฆราวาสที่เป็น
เครือข่ายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทยจะมีการประเมินในส่วน  
การดำเนินงาน และมีการประเมินจากคณะกรรมการของกองทุน 

- การส่งเสริมคุณธรรมองค์กรเครือข่าย มีจำนวนเครือข่ายแต่ละแห่งทั้ง ๗๖ จังหวัด ทำให้ใช้
งบประมาณในจำนวนที่ไม่สูงมากในแต่ละแห่ง ได้ดำเนินการร่วมกันในการผลักดันสร้างความเข้มแข็ง 
ส่วนโครงการคุณธรรม ๑๒ ล้านบาท เป็นโครงการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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- ในเรื่องศาสนิกสัมพันธ์มีการดำเนินการต่าง ๆ เช่น รวมพลังห้าศาสนามหามงคลเฉลิม 
พระเกียรติ การเยี่ยมแต่ละศาสนา ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแต่ละศาสนาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
การจัดเทศกาลวันสำคัญแต่ละศาสนา 

- ในเรื่องด้านกฎหมายมีการแนะนำพระสงฆ์ถวายความรู้และมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายดำเนิน
โครงการด้านกฎหมาย 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ขอให้หน่วยงานหาแนวทางในการจัดการกับลัทธิความเชื่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยุค

ปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  
 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม     ๑,๒๕๑,๗๑๙,๘๐๐ บาท  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
สำหรับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม   ๗๔,๓๖๐,๔๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม 

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนต์ซึ่งอยู่ภายใต้

คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ  
ตามพระราชบัญญัติด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑ การแบ่งหน้าที่และการผลักดันอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์มีการทับซ้อนกันหรือไม่ 

- ขอทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติภาพยนต์ อยู่ในขั้นตอนใด อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล วงเงิน  

๗๐๐ ล้านบาท ๔ โครงการ อย่างไรบ้าง  
- ขอทราบรายละเอียดการขอรับงบประมาณจำนวน ๔๐ ล้านบาทสนับสนุนการขับเคลื่อน 

ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ อย่างไร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเท่าใด  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการซื้อผลงานของศิลปินแห่งชาติ ใช้เงินกองทุน ปัจจุบันซื้อชิ้นงาน

จากศิลปินแห่งชาติจำนวนกี่ชิ้น อย่างไร และการบริหารจัดการผลงานที่ได้มีการรับซื้อเป็นอย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดการซื้อผลงานศิลปินหน้าใหม่ที่มีศักยภาพว่าถ้าเป็นศิลปินรุ่นใหม่  

และหน้าใหม่ให้ไปใช้ขอเงิน อุดหนุนจากกองทุนศิลปะร่วมสมัย หรือไม่  
- ขอทราบแนวทางการเผยแพร่ผ้าไทย อาหารไทยไปสู่สากล การยกระดับสินค้าไปสู่สากล  

มีแนวทางบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ  
กรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไร  

- ขอรายละเอียดงบอุดหนุนองค์กรเครือข่ าย ขอทราบว่าองค์กรเครือข่ ายคืออะไร  
มีวัตถุประสงค์อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในเรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้มีการยกร่างและจะนำส่ง

คณะกรรมาธิการเป็นเอกสารต่อไป 
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- เรื่องผ้าไทยสู่สากลหน่วยงานได้มีการดำเนินการ และในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่มี  
การดำเนินการซำ้ซ้อนกับหนว่ยงานอื่นแต่เปน็งานที่ส่งเสริมกัน โดยกรมส่งเสริมวฒันธรรมจะดำเนนิการ
ด้านซอฟต์พาวเวอร์ทั้ งหมด และมีภารกิจกำกับดูแ ลภาพยนตร์และส่งเสริมภาพยนตร์ด้าน 
ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะไม่ซ้ำซ้อนกัน  และในแต่ละอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรี่หรือละครไม่สามารถ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งถึงสองปี แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้มีการจ่าย
ให้กับผู้ประกอบการแล้ว 

- เรื่องกองทุนพรรคกล้ากับกองทุนส่งเสริมภาพยนตร์ เดิมได้ให้โอนเงินส่วนของกองทุนส่งเสริม
ภาพยนตร์ไปยังกองทุนพรรคกล้า แต่ในปัจจุบันไม่มีเรื่องดังกล่าว 

- ในเรื่องความเป็นไทยที่ต่างชาติประทับใจจะเป็นเรื่องความเป็นมิตร ความห่วงใย  
จริงใจต้อนรับขับสู้  ความมี เอกลักษณ์ที่ ไม่ เหมือนใคร ความสนุกสนานร่าเริง ความทันสมัย 
และน่าเชื่อถือ ซึ่งค่านิยมที่ควรส่งเสริมจะเป็นค่านิยมสากล ค่านิยมทักษะศตวรรษที่ ๒๑  

- ในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และเรื่องอื่น  ๆ  หน่ วยงานได้ร่วมดำเนินการกับกระทรวง 
การต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์  

- การไม่อนุญาตให้ฉายภาพยนตร์มีจำนวนสองเรื่องคือ เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ส่ วน ใน เรื่ อ งก ารสนั บ สนุ น เค รือ ข่ ายวัฒ นธรรม โดนมี เค รือ ข่ ายภาค เอกชนทั่ วป ระ เท ศ  
องค์กรสถาบันการศึกษาสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้  

- เรื่องด้านอาหาร โครงการ ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น มีการดำเนินการต่อเนื่องในระดับจังหวัด  
มีคณะกรรมการจังหวัดคัดเลือกจากนั้นจะเผยแพร่ไปยังร้านค้าส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้จังหวัดนำไปใช้
ต่อยอดสู่สากลยกระดับคุณภาพอาหารส่งเสริมในระดับนานาชาติ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการต่อไปนี้ 

 ๑. ก่อนมีนโยบาย ซอฟเพาวเวอร์ สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการภาพยนตร์ 
และวีดิทัศน์ในประเทศเป็นจำนวนเท่าใดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าไหร่ 
 ๒. รายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับภาพยนตร์ สารคดี ละครซีรีส์ อย่างไร 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์ พ.ศ. .... และขอให้นำส่งร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. .... ฉบับล่าสุด 

 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   ๓๑๙,๓๕๓,๓๐๐ บาท  
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
สำหรับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย   ๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและกองทุนส่งเสริมศิลปะ 

ร่วมสมัยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดการจัดงานโครงการการจัดการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ 

Thailand Biennale ในปี ๒๕๖๘ ณ จังหวัดภูเก็ตอย่างไร   
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- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการดูแลสิ่งก่อสร้างหลังจากการจัดงานโครงการการจัดการ
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ปี ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงราย อย่างไร  

 - โครงการเมืองศิลปะมีแนวทางดำเนินการให้เป็นเมืองศิลปะถาวรหรือไม่ อย่างไร และมีการ
ดำเนินการร่วมกับท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการไทยแลนด์ที่จัดจังหวัดเชียงใหม่ขอทราบว่าในปีที่ผ่านมา  
มีผู้เข้าร่วมจำนวนเท่าใด โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมค่านิยมจิตสำนึก  
ในกรณีที่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ไม่มีการวัดในเชิงรายได้จะสามารถสนับสนุนการแข่งขันได้ตามแผนงาน
หรือไม่ อย่างไร 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดผลการดำเนินงานความร่วมมือ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจำนวน ๖ ประเทศที่ผ่านมา ได้ผลลัพธ์อย่างไรกับประเทศบ้าง  

- นายเอกราช  อุดมอำนวย กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดการให้กู้ยืมเงินของกองทุนของผู้
ที่ได้รับการส่งเสริมหรือไม่มีจำนวนเท่าใด 

 
กรมศิลปากร      ๑,๙๕๙,๑๘๓,๘๐๐ บาท  
กรมศิลปากร สำหรับกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ๑๕,๐๔๖,๘๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมศิลปากรและกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบถามกรมศิลปากร เกี่ยวกับโครงการยกระดับแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ลงทุน

ก่อสร้าง กรมได้พิจารณาเรื่องประวัติศาสตร์ทางการเมืองอย่างไรบ้าง เช่น สถานที่สำคัญในต่างประเทศ 
หรือหมุดคณะราษฎร์ ไม่ทราบว่าหน่วยงานสามารถบอกได้หรือไม่ว่ามีการติดตามถึงขั้นตอนใด  
การบันทึกจดหมายเหตุต่าง ๆ สนใจที่ดูแล หรือทำโครงการเพ่ือดูแลเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใด 

- สอบถามกรมศิลปากร เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อยากให้  
เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวโบราณยามค่ำคืน ถ้าแหล่งท่องเที่ยวทำให้การเข้าถึง  
ของประชาชนไม่เพียงพอ กรมจะมีนโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริม บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ 
อย่างไร เพื่อให้สอดรับตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 

- สอบถามกรมศิลปากร เกี่ยวกับโครงการสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ ชื่อโครงการ  
และแผนงานเป็นชื่อใหม่ แต่ว่ารายการค่าใช้จ่ายยังเป็นรายการเดิมไม่แตกต่างจากปี ๒๕๖๗  
มีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ Soft Power ของรัฐบาล แต่เป็นรายการเดิมใช่หรือไม่ 

- สอบถามกรมศิลปากร ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งบประมาณ
ที่เพ่ิมขึ้นเพียงพอหรือไม่ และใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร ซึ่งนโยบายรัฐบาลมีทั้งมิติด้านการท่องเที่ยว 
และวัฒนธรรม อยากทราบเกี่ยวกับบัญชีที่รอขึ้นทะเบียนต่อจากภูพระบาทที่เป็นมรดกโลกประจักษ์
พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวาราวดี มีอีก ๕ แห่ง อาทิ พระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 
อยากให้ชี้แจงว่า จะมีแผนในการขึ้นทะเบียนให้สำเร็จได้อย่างไร  
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- สอบถามกรมศิลปากร ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับโบราณสถานภูปราสาท  
ตำบลศรีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และปราสาทบ้านเบญจ์ ตำบลหนองอ้ม อำเภอ 
ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยากจะให้ช่วยพิจารณาว่ามีส่วนใดบ้างที่จะต้องบูรณะซ่อมแซม 

- สอบถามเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เนื่องจากมีงบประมาณเพ่ิมขึ้นไม่มาก  
อยากให้ดำเนินการต่อไป และอยากทราบว่า ผลตอบรับด้านที่ดีเป็นอย่างไร และมีข้อมูลด้านใดที่ต้อง
อนุรักษ์และเผยแพร่ต่อไป 

- สอบถามเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ในการขอ  
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม จากที่อ่านข้อมูลเป็นข้อมูลเก่าว่า แต่ก่อนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เสนอองค์พระธาตุพนม  
เข้าสู่บัญชีเบื้องต้น ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นแหล่งมรดกโลก สงสัยว่าทำไมข้อมูลระบุว่าเป็น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อมาปัจจุบันจังหวัดนครพนมกำลังจัดทำเอกสารฉบับ
สมบูรณ์ อยากสอบถามว่า กระบวนการรวบรวมทำเอกสารฉบับสมบูรณ์มีความคืบหน้าถึงขั้นตอนใด  
อย่างไร 

- สอบถามเกี่ยวกับการดูแลโบราณวัตถุ รวมถึงการขึ้นทะเบียนอนุรักษ์โบราณสถานต่าง ๆ 
ยกตัวอย่าง วัดพระธาตุพนม เคยเกิดเหตุการณ์องค์พระธาตุพนมล้ม ปี ๒๕๑๘ ประเด็นที่ว่าการดูแล
โบราณสถานต่าง ๆ จะเลือกซ่อมแซมก็ต่อเมื่อเกิดวิกฤตก่อน อยากทราบว่า ท่านได้มีการขึ้นทะเบียน
ความเสี่ยงหรือไม่ โบราณสถานแบบใดที่ถือว่าเสี่ยงมาก โบราณสถานแบบใดที่จะต้องดูแลบำรุงรักษา 

- สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเงินบูรณะโบราณสถาน งบประมาณจำนวน ๒๕๔.๗๗ ล้านบาท  
อยากทราบว่าสามารถบูรณะได้กี่แห่ง และท่านจัดลำดับความสำคัญในการบูรณะโบราณสถาน 
แต่ละแห่งไว้อย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมสำรวจ บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  
และเอกสารจดหมายเหตุ ประมาณ ๑๕๑.๔๕ ล้านบาท งบประมาณทั้งหมดจะถูกกระจายไป  
ตามสำนักศิลปากรทั้ ง ๑๒ แห่ง อยากทราบว่าในจำนวนนี้มีการแบ่งประเภทไว้อย่างไรบ้าง 
โบราณสถานเท่าไหร่ โบราณวัตถุเท่าไหร่  

- สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน มีราคาขึ้นทะเบียนแห่งละเท่าไหร่ 
และมีขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนอย่างไร 

- สอบถามเกี่ยวกับโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วสูญหาย คือ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ  
ที่หายไปจากวงเวียนหลักสี่ ย่านบางเขน ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อปี ๒๕๖๑ แล้วหายไป ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมศิลปากรที่ต้องดูแลโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว   
ซึ่งได้มีการแจ้งความตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ อยากทราบความคืบหน้าว่าปัจจุบันคดีดำเนินการถึงขั้นตอนใด 
และเป็นอย่างไร 

- เสนอแนะให้กรมศิลปากรกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด เกี่ยวกับ
เรื่องบ้านพักผู้อำนวยการ ควรให้ผู้อำนวยการหารือกับอธิบดีกรมศิลปะ เกี่ยวกับพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพราะว่าทับพื้นที่เมืองเก่าตามมติคณะรัฐมนตรี และทับพื้นที่เขตโบราณสถาน 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีอนุสาวรีย์และหมุดหมาย หมุดคณะราษฎรที่สนามหลวงในอดีตได้มีการวิเคราะห์ตีความ

ว่าหมุดนี้ไม่ใช่โบราณวัตถุ และเป็นเพียงหมุดที่ตอกในตำแหน่งที่คณะราษฎรอ่านแถลงการณ์  
แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานได้มีการแจ้งความในฐานะที่สนามหลวงเป็นโบราณสถาน ส่วนอนุสาวรีย์  
ที่หลักสี่ที่หายไป หน่วยงานได้ดำเนินการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยโดยท้ายที่สุดตำรวจได้มีการยุติคดี 
เพราะไม่พบผู้กระทำผิด อย่างไรก็ตาม หากพบพยานหลักฐานเพ่ิมเติมสามารถพิจารณาคดีได้ใหม่  
อีกครั้ง  

- กรณีโบราณสถานยามราตรี หน่วยงานมีหน้าที่ผลิตต้นทุนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์
โบราณสถาน และต่อยอด โดยยึดหลักในการจัดโบราณสถานยามราตรีต้องให้โบราณสถานปลอดภัย
และนักท่องเที่ยวปลอดภัย เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้มีการประกาศเป็นมรดกโลกมาเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี พ่ึงฉลองนักท่องเที่ยวครบ ๑ ล้านคน แต่โบราณสถานดังกล่าวห่างไกลจากถนนใหญ่
และทำให้การเดินทางยากลำบาก หน่วยงานจึงมิได้จัดให้มีการท่องเที่ยวยามราตรี  

- กรณีการประกาศมรดกโลกทั้ง ๕ แหล่ง เป็นโบราณสถานที่หน่วยงานเป็นผู้ดูแล เช่น  
มรดกโลกอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์สุ โขทั ยและเมืองบริวาร แหล่ งโบราณคดีบ้ านเชียง  
อุทยานประวัติศาสตรศ์รีเทพ อุทยานประวัติศาสตรภ์ูพระบาท ทำให้ง่ายต่อการบรหิารจัดการในการเขา้
สู่มรดกโลก แต่สถานที่นครศรีธรรมราช นครพนม เชียงใหม่ พนมรุ้ง สงขลา มีแหล่งเดียวที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่หน่วยงานดูแลโดยตรงและอยู่ในแนวทางที่จะจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
ขณะนี้พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชรายงานฉบับสมบูรณ์ใกล้จะแล้วเสร็จหลังจากดำเนินการมาเป็น
ระยะเวลา ๑๒ ปี รวมทั้งพระธาตุพนมเป็นเรื่องของจังหวัดที่ต้องผลักดัน เมื่อหน่วยงานไม่ได้ดูแลแหล่ง
หน่วยงานจะอยู่ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการด้านวัฒนธรรม เพ่ือเสนอไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่
หลังจากนั้นรายงานฉบับสมบูรณ์จะส่งไปในนามของประเทศไทย ไม่ใช่ในนามของหน่วยงาน ทั้งนี้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นเจ้าภาพ เนื่องจาก เป็นตัวแทนของประเทศไทย  
ในการติดต่อกับ UNESCO  

- กรณีการเปลี่ยนชื่อโครงการที่เป็นการนำศิลปวัฒนธรรมไปเล่นที่ต่างประเทศ เป็นภารกิจเดิม 
คือ การนำนาฏศิลป์ไทยไปเล่นที่ต่างประเทศแต่มีการเปลี่ยนรายการให้ตรงตามยุทธศาสตร์ปัจจุบัน 
และในปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ จะนำนาฏศิลป์ไทยไปเล่นทุกทวีปแต่เริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศรัสเซีย และจะขยับไปโซนยุโรป  

- กรณีการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ปัจจุบันมีการสำรวจแล้ว จำนวน ๗ ,๐๐๐ กว่าแห่ง  
ขึ้นทะเบียน ๒,๑๐๐ แห่ง ยังขาดอีกประมาณ ๕,๐๐๐ แห่ง ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หน่วยงานได้มีการตั้ง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เพ่ือมาผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่  
ที่เป็นการสำรวจแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานทางอากาศ และการจัดจ้างสำรวจขึ้นทะเบียนแต่ต้อง
ควบคุมคุณภาพจากหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้ตั้งเป้าหมายอีก ๕ ปี ว่าโบราณสถาน ๕ ,๐๐๐ แห่ง  
จะได้รับการขึ้นทะเบียน 

- กรณีในจังหวัดนครพนมที่ประกาศขึ้นทะเบียน คือ พระธาตุอุเทน ส่วนที่ได้มีการลงนาม
ประกาศแล้วเป็นพระบางวัดไตรภูมิ และอยู่ในระหว่างลงนามประกาศอีก จำนวน ๑๐ วัด  
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- กรณีคดีของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นการฟ้องร้องโบราณสถาน เนื่องจาก อำนาจในการ
ประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นการรอนสิทธิผู้ครอบครองที่ดินในเขตโบราณสถาน เรื่องสัญญาจัดซื้อจัด
จ้าง การบอกเลิกสัญญา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การตั้งงบประมาณของหน่วยงานคำนึงแล้วว่าไม่มีผลต่อ
การขอรับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๘ 

- ปัจจุบันหน่วยงานมีโครงการสำคัญที่เป็นการบูรณะศิลปห์รือโบสถ์ในภาคอีสานให้เป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยว ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดนครพนม เมื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยจะเป็นเส้นทาง
สายบุญ โดยหน่วยงานทำแล้วจะคืนให้กับชาวบ้าน 

- กรณีการซ่อมบำรุงหรือบูรณะ หน่วยงานพิจารณาจากสถานที่ที่ต้องได้รับการซ่อมแซม  
อย่างเร่งด่วน ทำให้งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการซ่อมแซมโบราณทุกแห่ง  
แต่หน่วยงานมีงบฉุกเฉินเร่งด่วนที่จะมาดำเนินการในส่วนนี้ หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ทั้งหลัง  
จะดำเนินการสร้างความมั่นคงในเบื้องต้นเพ่ือป้องกันอันตราย และจะดำเนินการตั้งงบประมาณ  
ในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมีเงินกองทุนโบราณคดีที่นำมาบูรณะโบราณสถานที่ไม่ได้รับ
งบประมาณในปีนั้น และงบอุดหนุนเป็นการที่วัดสมทบร้อยละ ๒๕ ราชการจ่ายร้อยละ ๗๕  
โดยหน่วยงานร่วมกับวัดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและสามารถอุดหนุนงบประมาณจะได้รับการอนุรักษ์  
เป็นที่เรียบร้อย แต่ศักยภาพการอุดหนุนของแต่ละวัดอาจไม่เท่ากันทั้งหมด  

- กรณีช่างสิบหมู่ รัฐมนตรีมีนโยบายให้เกิดการต่อยอดงานช่างสิบหมู่ ปัจจุบันช่างสิบหมู่  
ไม่ได้ดำเนินการในเชิงอนุรักษ์ แต่พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับท้องถิ่น เช่น การถ่ายทอดลาย  
ทอผ้าศรีเทพ การถ่ายทอดการสร้างภาชนะมากกว่าดินเผา การถ่ายทอดลายรดน้ำ อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ทุกจังหวัด แต่จะเข้าไปในจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะเรียนรู้
และพร้อมที่จะให้หน่วยงานเป็นผู้สอน หากจังหวัดใดมีความพร้อมหนว่ยงานกพ็ร้อมที่จะเข้าไปถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- อยากให้กรมศิลปากรมีแผนบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย  

อาทิ กระทรวงคมนาคมกับกรมศิลปากร เกี่ยวกับการสร้างถนนในพ้ืนที่แหล่งโบราณสถาน  
- การจัดทำงบประมาณของหน่วยงานไม่มีความเหมาะสมกับการจัดทำงบประมาณแบบปกติ 

เนื่องจาก การใช้งบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม หรือบูรณะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
ในระยะเวลาที่สมควรต้นทุนอาจจะเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ทางด้านนี้ในรูปแบบของกองทุนเพ่ือให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

- ปัจจุบันทองสุโขทัยเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เป็นการเฉพาะและเป็นเทคนิคโบราณ ทำให้  
ร้านทองสุโขทัยต้องส่งช่างทองไปอบรมเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนั้น หน่วยงานมีช่างสิบหมู่ที่เป็นช่าง 
ที่มีความสามารถและมีเทคนิคโบราณ ควรเปิดโรงเรียนเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคโบราณ
โดยตรงเพ่ือสร้างศักยภาพและอนุรักษ์สืบสานเทคนิคโบราณให้คงอยู่ต่อไป  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายเอกราช  อุดมอำนวย กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณสำหรับใช้จ่าย 

ในการดำเนินการทางคดีจำนวน ๒๑ คดี อยากทราบว่าคดีที่กรมศิลปากรถูกฟ้องเป็นคดีประเภทใด  
และเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง  
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- นายอลงกต  มณีกาศ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับแหล่งศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ  
โบราณสถานในจังหวัดนครพนม ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนแล้วมีกี่แห่ง และมีที่ใดบ้าง 

- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ  ขอเอกสารเกี่ยวกับโบราณสถาน 
ในปัจจุบันที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วมีกี่แห่ง อยากทราบสถิติย้อนหลัง ๑๐ ปี ว่าในแต่ละปีมีกี่แห่ง และมีการ
เพิ่มขึ้นจำนวนเท่าไหร่ อยากทราบตัวเลขทั้งหมด 

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    ๖๒๗,๘๐๗,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ  

ในภาคอีสาน ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงินงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นก็ยังไม่เพียงพอ  
ต่อความจำเป็น วิทยาลัยนาฏศิลป์ถือเป็นแม่พิมพ์ของการแสดงต่าง ๆ โดยเฉพาะคณะหมอลำ  
ในภาคอีสาน ซึ่งบุคลากรล้วนมาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ของจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด  
อยากให้มีงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือไปดูแลการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งจะต้องส่งเสริมทั้งวัฒนธรรม  
และการศึกษา 

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการซอฟพาวเวอร์สงกรานต์ไทยเลื่องลือไกลในยุโรป งบประมาณ ๑๐ 
ล้านบาท จากเอกสารขอมา ๒๐ ล้านบาท โดยจะจัดงานได้ ๘ ประเทศ ใช้งบประมาณเฉลี่ยเท่ากัน  
ทุกประเทศ เมื่องบประมาณเหลือ ๑๐ ล้านบาท ท่านปรับแผนอย่างไรบ้าง ยังดำเนินการจัดงานใน  
๘ ประเทศในยุโรปเหมือนเดิมแล้วลดขนาดลง หรือว่าลดจำนวนประเทศ อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการซอฟพาวเวอร์สงกรานต์ไทยเลื่องลือไกลในยุโรป เป้าหมายที่อยาก
ให้เกิดขึ้นในเชิงปริมาณ คือ ประชาชนในยุโรปเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้มีการจัดโชว์ในต่างประเทศ  
อยากทราบว่าจะมีการยูงใจให้นักท่องเที่ยวในยุโรปมาเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างไร หน่วยงานมีความ
มั่นใจในระดับใดว่าจัดกิจกรรมแล้วจะมีนักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

- เสนอแนะว่า โครงการซอฟพาวเวอร์สงกรานต์ไทยเลื่องลือไกลในยุโรป อาจจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว  
ให้มาประเทศไทย ซึ่งอาจได้ผลมากกว่าการไปจัดแสดงในต่างประเทศ เนื่องจากไม่แน่ใจว่านักท่องเที่ยว
จะสนใจมาที่ประเทศไทยจริง ๆ หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการติดตามบัณฑิต หน่วยงานได้มีการติดตามบัณฑิตหลังเรียนจบประมาณ ๖ เดือน  

และจะติดตามอีกครั้งหลังจากผ่าน ๖ เดือน โดยในปัจจุบันมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้สำรวจบัณฑิต
จบใหม่มาเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ซึ่งหน่วยงานไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการ จากสถิติการ
ติดตามมีบัณฑิตที่มีงานทำจำนวนร้อยละ ๙๐ และบัณฑิตที่ทำงานอิสระจำนวนร้อยละ ๑๐  

- กรณีงานสงกรานต์ไทยไปยุโรป หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณไป จำนวน ๒๐ ล้านบาท 
ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๐ ล้านบาท โดยเป้าหมายเดิมจาก ๘ ประเทศ คงเหลือ ๔ ประเทศ  
เบื้องหน่วยงานได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือประสานสถานทูต แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน  
คือ ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส จำนวน ๕ ล้านบาท และประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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และประเทศเยอรมัน จำนวน ๕ ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานได้ประสานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ในการขายแพ็คเกจ กระทรวงพาณิชย์เพ่ือนำอาหารไทยไปออกร้าน ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมาย 
งานสงกรานต์ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหน่วยงานต้องการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผู้ใหญ่ โดยจัดนิทรรศการ  
การเผยแพร่สถานที่จัดงานสงกรานต์ในประเทศไทยเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสการท่องเที่ยว  
ช่วงสงกรานต์ การทำบุญตักบาตร การจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สิ่งต่างเหล่านี้
หน่วยงานต้องการให้ต่างชาติได้สัมผัสงานสงกรานต์อย่างใกล้ชิด 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับบัณฑิตที่เรียนจบจาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการติดตามการมีงานทำของบัณฑิตหรือไม่ อย่างไร มีการติดตามวัดผล
หรือไม่ อย่างไร โดยขอข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี 
 

ศูนย์คุณธรรม      ๑๐๑,๑๙๕,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของศูนย์คุณธรรมในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- สอบถามศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับโครงการซอฟพาวเวอร์พลังสื่อสารสร้าง

คุณธรรมสังคมไทย เป็นโครงการเดิมที่ได้จัดสรรในปี ๒๕๖๗ แล้วมาเพ่ิมคำว่าซอฟพาวเวอร์เข้าไปใช่
หรือไม่ กิจกรรมคล้ายโครงการในปี ๒๕๖๗ จึงอยากสอบถามว่าจะสร้างพลังขับเคลื่อนซอฟพาวเวอร์
ตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างไร 

- เสนอแนะเกี่ยวกับงบรายจ่ายบุคลากรเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ ๖.๕๔  อาจทำให้พ้ืนที่ทาง
งบประมาณมีจำกัด อยากให้หน่วยงานระมัดระวังในการตั้งงบประมาณดังกล่าว 

- สอบถามว่า หน่วยงานจะนำนวัตกรรมมาใช้ในเรื่องคุณธรรมได้แบบไหน และอย่างไร 
- มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรมฯ โดยอยากให้เริ่มส่งเสริมคุณธรรม

ตั้งแต่วัยเรียน หรือในมหาวิทยาลัย เพราะไม้อ่อนดัดง่าย โดยเฉพาะสังคมออนไลน์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการซอฟพาวเวอร์พลังสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมสังคมไทย ซึ่งเป็น
โครงการเหมือนโครงการในปี ๒๕๖๗ แต่เพิ่มเติมคำว่าซอฟพาวเวอร์ อยากทราบรายละเอียดว่ามีอะไร
แตกต่างไปจากเดิมบ้าง และในส่วนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เกิดพลังซอฟพาวเวอร์ที่สะท้อนคุณธรรม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อยากทราบว่ามีการวัดผลอย่างไร   

- สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจคุณธรรม ๕ ด้าน ในกลุ่มเป้าหมาย ๓ ช่วงวัย  
ในปี ๒๕๖๖ กลุ่มตัวอย่าง ๓๐,๐๐๐ คน เมื่อมีการจัดทำดัชนีชี้วัดแล้ว นำข้อมูลที่ได้ไปให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนำไปใช้ต่อไปนั้น อยากทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้อมูลไปใช้ในรูปแบบใด และจังหวัด  
มีการขับเคลื่อนอย่างไร 

- สอบถามเกี่ยวกับ Moral Data Center ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลที่สำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรม 
และคุณธรรม อยากทราบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีอะไรบ้าง จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายหลักหมื่น  
แต่เมื่อบอกว่าเป็น Data Center ก็อยากทราบว่า ขนาดที่จัดเก็บและเป็น Open data มีข้อมูล
อะไรบ้าง มีจำนวนเท่าไหร่ ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศหรือไม่  
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- สอบถามเกี่ยวกับโครงการศึกษาและพัฒนาเครดิตทางสังคม (Social Credit) งบประมาณ  
๑ ล้านบาท อยากทราบว่า เป้าหมายการพัฒนาเครดิตทางสังคม ๓ รูปแบบ มีรูปร่างอย่างไร และจะมี
การทดลองใน Sandbox ได้มีการเลือกพ้ืนที่หรือยัง และอยากทราบขนาดและกลุ่มตัวอย่างที่จะดำเนิน
โครงการดังกล่าว นอกจากประเทศจีนแล้วอยากทราบว่ามีประเทศอื่นที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
อีกหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟพาวเวอร์และสื่อ กล่าวคือ จุดที่แตกต่างชัดเจนเนื่องจากกำลัง

เจาะลึกเชิงพฤติกรรมใน ๓ ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับชุมชน และระดับองค์กร โดยงบประมาณ ๕.๘ 
แสนบาท นำไปสู่กระบวนการในการพัฒนา Soft Skills โดยพัฒนาและส่งเป็นไวรัลคลิป เพ่ือนำไปสู่การ
เผยแพร่ และพัฒนาทั้ง ๓ ระดับดังกล่าว และแยกย่อยไปอีกว่า ชุมชนที่มีลักษณะพอเพียงเป็นอย่างไร 
ชุมชนที่มีลักษณะพฤติกรรมที่มีวินัยเป็นอย่างไร  

- สำหรับงบประมาณพัฒนาบุคลากรของศูนย์คณุธรรมฯ จำนวน ๒๔ ล้านบาท จากงบประมาณ
ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๓ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๓๘ ทั้งนี้ 
คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติกรอบอัตรากำลัง จำนวน ๗ อัตรา แต่ปัจจุบันเพ่ิมได้เพียงแค่ ๔ อัตรา 
เนื่องจากงบประมาณจำกัด ในขณะที่เพ่ิมได้เพียง ๔ อัตรานั้น งบประมาณรวมร้อยละ ๒๑ ซึ่งไม่เกิน
กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ 

- สำหรับโครงการพัฒนาครอบครวัพลังบวก (Positive Parenting) ในสังคมไทย เนื่องจากโจทย์
ของหน่วยงาน คือ การสร้างความยั่งยืน จึงต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดด้วย เพ่ือให้สอดรับกับ
แผนการดำเนินงานของจังหวัด ดังนั้น การเลือกจังหวัดจึง  ๓ หลักเกณฑ์สำคัญ คือ ๑) คัดเลือกจาก
สมัชชาคุณธรรมที่มีภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ๒ ) จังหวัดที่เคยดำเนินงานด้านการขับเคลื่อน
คุณธรรม และมีความเข้มแข็งในระดับชุมชน และ ๓ ) จังหวัดที่มีตลาดนัดความสุขชุมชน ซึ่งแกนนำ
ชุมชนมีพลังและมีใจในการดำเนินงานด้านการพัฒนาครอบครัวพลังบวก นอกจากนี้  มีการทำ 
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return of Investment: SROI) ทำให้การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

- สำหรับเรื่องดัชนีคุณธรรม ๓ ช่วงวัย ถือเป็นนวัตกรรมของประเทศไทย และองค์การอนามัย
โลกได้ให้ความสนใจโครงการดังกล่าว ซึ่งเมื่อโลกมี Word Happy Index และเป็นครั้งแรกที่ประเทศ
ไทยนำเสนอ Moral Index ในเวทีนานาชาติ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย และทำระบบ Random Mice  
ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงสามารถทำได้เพียง ๒  รูปแบบ คือ ๑) Random Mice ทั้งประเทศ 
๓๐,๐๐๐ กว่าตัวอย่าง และ ๒) ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเจาะลึกในกลุ่ม
จังหวัดเป้าหมายนำร่อง ๘ จังหวัดสมัชชาคุณธรรม ส่วนที่ว่าราชการจังหวัดจะได้ประโยชน์กำลังเสนอ
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ถ้าผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว จะได้ทำงานร่วมกันกับสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อเก็บข้อมูลรายจังหวัด 
และทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบสถานะทางด้านคุณธรรมของประชาชนในพ้ืนที่ทันที และสอดรับกับ
เรื่อง Moral Data Center ซึ่งรวมฐานข้อมูลบุคลากรที่จะไปส่งเสริมคุณธรรม มีการพัฒนาทักษะของ
วิทยากรอำนวยการไปจนถึงการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จะอยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว และฐานข้อมูลของ
องค์กรชุมชุนซึ่งมีทั้งหมดเกือบ ๕ ,๐๐๐ องค์กร กระจายตัวทั้งประเทศ นอกจากนี้  ยังมีข้อมูล
สถานการณ์คุณธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศที่จะรวมอยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวด้วย 
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- สำหรับโครงการศึกษาและพัฒนาเครดิตทางสังคม (Social Credit) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม ๓  ระดับ คือ บุคคล องค์กร และชุมชน  
ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของโลกไม่ได้ลอกเลียนแบบหน่วยงานใด มีการขับเคลื่อนในลักษณะของ Positive 
Motivation เพื่อให้เกิดกระบวนการ Moral Credit เป็นพลังบวก ไม่รุกล้ำสิทธิมนุษยชนใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายเอกราช  อุดมอำนวย กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนาครอบครัว 

พลังบวกในสังคมไทย ในระยะที่ ๒ พื้นที่ ๙ จังหวัดเดิม อยากทราบว่า ๙ จังหวัดดังกล่าวมีการคัดเลือก
อย่างไร และมีการพัฒนาอย่างไร  

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับการสำรวจคุณธรรม ๕ ด้าน  
ในกลุ่มเป้าหมาย ๓ ช่วงวัย ในปี ๒๕๖๖ กลุ่มตัวอย่าง  ๓๐ ,๐๐๐ คน อยากทราบว่าการสำรวจกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวมีการคำถามอะไรบ้าง และอยากทราบวิธีคำนวณคะแนนตัวชี้วัดในแต่ละด้าน 

 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร    ๗๘,๕๙๔,๖๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมในปี ๒๕๖๗ ใช้ชื่อว่า ซอฟพาวเวอร์ชาติพันธุ์พลังสร้างชาติ  

อยากทราบว่า เป็นชื่อโครงการเดียวกันหรือไม่กับโครงการก่อนหน้านี้ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพชุมชน
เพื่อการพัฒนา หรือเป็นโครงการเดิมแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ 

- เว็บไซต์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ จัดทำได้ดีมาก มีรายละเอียดและเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
อยากให้ เพ่ิมเติมว่า ถ้ าเชื่ อมข้อมูลต่อไปที่บุคคลที่ มีอิทธิพลทางโลกออนไลน์  ( Influencer)  
หรือนักท่องเที่ยวไทยที่สามารถถ่ายคลิปผสมผสานไปได้ หากมีคลิปที่ประชาชนมารีวิวจะทำให้เห็น
มุมมองทางประวัติศาสตร์ และการเก็บข้อมูลที่แตกต่างจากการดำเนินการของรัฐ ซึ่งอาจไม่ต้องใช้
งบประมาณก็ได้ 

- สอบถามเกี่ยวกับฐานข้อมูลชาติพันธุ์ อยากทราบว่า หน่วยงานได้มีการบูรณาการร่วมกับ  
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกระทรวงกลาโหมด้วยหรือไม่ 

- สอบถามเกี่ยวกับเขตคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ มีการประกาศแล้ว ๒๓ ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
พ้ืนที่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง กาญจนบุรี 
แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่มี จึงอยากให้เพ่ิมเติมภาคอีสาน อาทิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
นครพนม จึงอยากทราบว่าจะสามารถประกาศเพ่ิมเติมได้อีกหรือไม่  

- สอบถามศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ หน่วยงานเปลี่ยนจากคำว่าชนเผ่าเป็นชาติพันธุ์ คำว่าชาติ
พันธุ์ต้องตีความให้ชัดเจน เพราะจากการทำงานจะให้ความสำคัญเฉพาะพ้ืนที่ชายขอบของภาคเหนือ  
จึงสอบถามว่า กลุ่มชาติพันธุ์มลายู ญวน ภูไท อยากให้มีคำจำกัดของคำว่าชาติพันธุ์ต้องชัดเจน  
ต้องชี้ชัดให้ได้ เนื่องจาก ชาติพันธุ์มีทั้งประเทศ ไม่ได้มีเฉพาะทางภาคเหนือเท่านั้น อยากทราบว่า 
อะไรคือบรรทัดฐานของคำว่าชาติพันธุ์ 
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- มีข้อเสนอแนะต่อศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับฐานข้อมูลซอฟพาวเวอร์
ในชุมชนและหมู่บ้าน อยากทราบว่า ฐานข้อมูลที่หน่วยงานดำเนินการจัดทำได้มีการประสานกับ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาต ิเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมลูดังกล่าวหรอืไม ่อยากให้
นำข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงกับข้อมูลซอฟพาวเวอร์ของรัฐบาลด้วย 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- สำหรับโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้สังคมพหุ

วัฒนธรรม เป็นโครงการใหม่ ส่วนโครงการปีที่แล้วเป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์
เหมือนกัน เพ่ือเสริมความเข้มแข็งให้กับประชาชนในชุมชนชาติพันธุ์ ซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นการส่งเสริม
ศักยภาพเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง รวมถึงปัญหาการใช้
ทรัพยากรและปัญหาอื่น ๆ แต่ปีนี้ เป็นโครงการซอฟพาวเวอร์ของกลุ่มชาติ พันธุ์มุ่ งที่ จะเอา
ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมของชุมชนมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมของชุมชนเอง  
ซึ่งเป็นโครงการที่แตกต่างกัน 

- สำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับเว็บไซต์วิกิชุมชน (https://wikicommunity.sac.or.th/) ถ้าค้น  
คำว่า ผ้าทอ จะแสดงข้อมูลการทอผ้าของชุมชน ๕๐ ชุมชนที่มีผ้าทอ หรือค้น คำว่า ท่องเที่ยวชุมชน  
จะแสดงพ้ืนที่ที่มีการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา และหัตถกรรมต่าง ๆ  
ส่วนการเชื่อมต่อคลิปวดิโีอได้มกีารดำเนินการแล้ว หากมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน หรือมี
การทำสาระคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของสังคมนั้น ๆ จะนำลิงก์ใส่ไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงานแล้ว  
ในส่วนของการสนับสนุนให้บุคคลที่มีอิทธิพลทางโลกออนไลน์ ( Influencer) หน่วยงานจะพยายาม
ดำเนินการหางบประมาณสนับสนุนต่อไป 

- สำหรับฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์มานุษยวิทยา (องค์การมหาชน) สำนักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เนื่องจาก
ต้องการให้มีฐานข้อมลูที่มีความถูกตอ้งเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย ซึ่งการจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าว
เป็นการจัดทำในภาพรวมทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นจะมีข้อมูลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้  
ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการเกิดโรค และระบาดวิทยาด้วย  

- สำหรับพ้ืนที่คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือ ฝั่งตะวันตก และภาคใต้ 
เนื่องจากศูนย์ฯ ดำเนินการเรื่องเขตพ้ืนที่คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  
ซึ่งในช่วงนั้นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีปัญหาและต้องดำเนินการแก้ไข คือ กลุ่มกระเหรี่ยง และชาวเล ซึ่งกลุ่ม
ชาติพันธุ์ดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งมีเป้าหมายจะขยายขอบเขตพ้ืนที่
คุ้มครองให้ครอบคลุมทุกกลุ่มในประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่ไม่มีปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อน 
อาจไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการทำเขตพ้ืนที่คุ้มครองก็ได้ 

- สำหรับคำนิยามของกลุ่มชาติพันธ์ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๕๓ เน้นให้ดำเนินการ
กับชาติพันธุ์กลุ่มกระเหรี่ยง และชาวเล จึงทำให้กระบวนการต้องไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าว 
จากการประชุมสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ ปัจจุบันมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า ๔๖ กลุ่ม  
ซึ่งได้มาร่วมอยู่ในเครือข่ายของศูนย์มานุษยวิทยาด้วย ในอนาคตกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งประเทศจะได้เข้ามา  
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพ่ือให้กลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมมีบทบาทในการใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตนเอง ดูแลวิถีชีวิตและสืบทอดประเพณีของตนเองต่อไป 
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หอภาพยนตร์      ๘๒,๓๒๘,๑๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของหอภาพยนตร์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- มีข้อสงสัยว่า เหตุใดหอภาพยนตร์ฯ ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 

และอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ นอกจากจะเปิดเป็นหอภาพยนตร์เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเขา้ไปชมภาพยนตร์เก่า ๆ ได้แล้ว เมื่อดูเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ ดูระบบลงทะเบียน 
มีการฉายหนัง และเคยเจอขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  
มีแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า “VIPA” ซึ่งเห็นว่า ๒ หน่วยงานน่าจะบูรณาการกันได้ ถ้าจะส่งเสริมภาพยนตร์
ไทยโดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การเข้ าถึงภาพยนตร์ไทยของประชาชนมากขึ้น  
โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและโลก งบประมาณ  
๗ ล้านบาท มีรายการซื้อหนังสือ ๒๐๐ รายการ อยากทราบว่ามีการดำเนินการจัดซื้ออย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการรถโรงหนัง อยากทราบว่าโครงการดังกล่าวจัดที่ไหน อย่างไร  
มีแผนดำเนินการอย่างไรบ้าง  

- เสนอแนะเกี่ยวกบัช่องยูทูปของหอภาพยนตรฯ์ ซึ่งมีผู้ติดติดตาม ๑.๙ แสนคน อยากจะฝากให้
ช่วยกดติดตามช่องดังกล่าวเพื่อจะได้รับทราบว่าหอภาพยนตร์ฯ มีกิจกรรมอะไรบ้าง  

- ขอฝากเกี่ยวกับการของบประมาณไปจัดทำ Sound Mixing Studio อยากให้เตรียมเอกสาร
ชี้แจงและใบเสนอราคาให้เรียบร้อย เนื่องจากเครื่องมือบางอย่างอยู่นอกเหนือจากราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และจะต้องจัดซื้อเป็นแพคเกจเดียวกัน  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- สำหรับสาเหตุที่หอภาพยนตร์ไม่ได้เป็นคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติ 

เนื่องจากพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติ โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการ  
ส่วนหอภาพยนตร์จะถูกเชิญเป็นผู้ชี้แจง นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ยังเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อน  
ซอฟพาวเวอร์ด้านภาพยนตร์ด้วย 

- สำหรับแพลตฟอร์ม “VIPA” หอภาพยนตร์ฯ เคยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ส่วนเรื่องแพลตฟอร์ม “VIPA”  
เป็นประเด็นด้านลิขสิทธิ์ ถ้ามีภาพยนตร์ที่ไม่ได้ติดเรื่องลิขสิทธิ์จะสามารถเผยแพร่ได้ในช่องยูทูป  
ซึ่งเปิดกว้างในการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมาก ทั้งนี้ หอภาพยนตร์จะมีการจัดทำแพลตฟอร์มที่ถูกลิขสิทธิ์  
จึงเป็นเหตุผลที่หน่วยงานยังไม่ได้เข้าร่วมกับแพลตฟอร์มดังกล่าว  

- สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีการจัดซื้อหนังสือนั้น เนื่องจากอาคารที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของหอภาพยนตร์มีห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ซึ่งเป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้าน
ภาพยนตร์ มีหนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์ จำนวน ๙,๐๐๐ เล่ม การซื้อหนังสือในแต่ละปี  จึงเป็นการ
เพ่ิมพูนทรัพยากรห้องสมุดให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่การซื้อหนังสือจากต่างประเทศจะมีราคาแพง  
จึงต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก 
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- สำหรับโครงการรถโรงหนัง หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา ๙  ปี ดำเนินการจัด
โครงการทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากถนนไม่เอื้ออำนวย ในปีที่ผ่านมา  
ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงราย จังหวัดสุราษฎร์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะหมุนเวียนให้ครบ  
ทุกภาคและสลับจังหวัดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  Facebook 
Fanpage รถโรงหนัง 

 
 
 

 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๘.๔๑ นาฬิกา 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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